

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
MJU: Green Heart & Smart University



วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 30 จุดกระจายไปตามพื้นที่ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้



ในส่วนของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรของคณะฯ ได้ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา รวมถึงสอบถามปัญหาการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนจะร่วมกันพัฒนารอบๆ พื้นที่ของคณะฯ



คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ Digital Communications
รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563



เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสารโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่นักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หในการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา



คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง



เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ เครือ CP-CPF โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการเครือ CP-CPF เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือทาง วิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง เพื่อผู้บริโภค ต่อยอดอาหารสุขภาพสู่ครัวโลก ระหว่าง เครือ CP-CPF และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ เครือ CP-CPF ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านประธานอาวุโสคุณฉันทินท์ เจียรนวนนท์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี และคณะผู้บริหาร ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ



คณะกรรมการสนทนาศึกษาและการสื่อสาร เปิดเวทีสื่อสารเชิงประเด็นปัญหา หมอกควันและไฟป่า



เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสนทนาศึกษาและการสื่อสาร ร่วมกับ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ไทยพีบีเอส , สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรแม่โจ้ , เครือข่ายชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เปิดเวทีสื่อสารเชิงประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่า:ปักจุด เปลี่ยนใจ เชียงใหม่(จะไม่)คลุกฝุ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเนื้อหา, สถานการณ์, การรับมือ ฯลฯ ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ และกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม การสื่อสาร ด้วยกระบวนการ Production based ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะกรรมการสนทนาศึกษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



เวทีเสวนาในครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนโดยคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนในประเด็น บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รศ.ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนในประเด็น การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน คุณเสอมีกวา โทวะ เครือข่ายชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แลกเปลี่ยนในประเด็น บทบาทของเครือข่ายชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และคุณธีรมล บั้วงาม สำนักเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนในประเด็น สื่อ:การสื่อสารปัญหาฝุ่นควันในภาวะวิกฤต โดยมีอาจารย์กรังกาญจน์ เจริญกุล หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรม การสื่อสาร ด้วยกระบวนการ Production Based เป็นผู้ดำเนินรายการ





การจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ Production Based ในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)





คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ



เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุม IC311 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา สด 385 ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และรายวิชา สด 386 การจัดการองค์กรทางการสื่อสารดิจิทัล การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Pitichibg) เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจจริงของตัวเองได้



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4



เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม



โดยโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ได้ถอดบทเรียน ปัญหา และข้อเสนอแนะระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ในช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ และกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กิจกรรม “รำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเซียบูรพา 8 ธันวาคม 2484 ” โดยมี พลอากาศเอกเดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

